

## **Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay,**

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi có được nguồn lực phù hợp, họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [www.care-international.org](http://www.care-international.org).

CARE tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công đang khiến một số nhóm trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề.

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là người dân Đô thị và Nông thôn nghèo và yếu thế thuộc mọi giới, đặc biệt là phụ nữ, được hưởng lợi một cách bình đẳng từ sự phát triển.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [www.care.org.vn](http://www.care.org.vn) và [www.facebook.com/CAREinVietnam](https://www.facebook.com/CAREinVietnam)

Tổ chức CARE tại Việt Nam đang tìm kiếm nhà cung cấp cho dịch vụ vé máy bay từ tháng 11/2024 đến hết tháng 12/2026. Các đơn vị quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ hòm thư: [procurement@care.org.vn](mailto:procurement@care.org.vn)

- Dung lượng tối đa cho mỗi email CARE Việt Nam có thể nhận được là 35MB, không nhận file rar
- Mẫu tiêu đề thư: “Tên đơn vị\_Dichvuvemaybay2024-2025”

Địa chỉ nhận thư: Tổ chức CARE tại Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ, trước 10h sáng ngày 12 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ gồm:

1. Giấy phép kinh doanh, giấy tờ chứng minh là đại lý chính thức của Hiệp hội Hàng không Quốc tế IATA
2. Mẫu báo giá, Phạm vi dịch vụ, Phương án phục vụ do nhà cung cấp đề xuất thực hiện dịch vụ (đính kèm)
3. Có ít nhất 3 hợp đồng cung cấp dịch vụ vé máy bay trong 3 năm gần nhất (vui lòng cung cấp bản sao hợp đồng)

Trân trọng,

Tổ chức CARE tại Việt Nam